

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 28/7, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện với cử tri huyện Vũ Thư tại điểm xã Song Lãng, Vũ Đoài và cử tri huyện Đông Hưng tại điểm xã Đông Động, Phong Châu. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh dự hội nghị tại điểm xã Song Lãng. Tại hội nghị, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ sáu và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu. Cử tri cao hứng phát biểu đánh giá cao thành công của kỳ họp, trong đó có nhiều nghị quyết ban hành kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; mong muốn HĐND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Cử tri các huyện kiến nghị HĐND tỉnh nghiên cứu sớm ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết hiện hành quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ,

công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố vì hiện nay, chế độ phụ cấp thấp; HĐND tỉnh tiếp tục có chủ trương, giải pháp để các hộ nông dân không cấy giao lại đất cho nhà nước phục vụ tích tụ, tập trung đất đai sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đồng thời tạo điều kiện cho các HTX DVNN quản lý, điều hành sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Bố trí kinh phí hỗ trợ để triển khai Đề án 06 của Chính phủ; điều chỉnh cân đối tăng tỷ lệ tiền sử dụng đất cho các xã để có nguồn kinh phí xây dựng môi trường và tu sửa các công trình hiện có đang xuống cấp; hỗ trợ kinh phí kiến thiết công trình nhà văn hóa thôn, xã. Cử

trí kiến nghị tỉnh, huyện cần có giải pháp hữu hiệu để xử lý triệt để rác thải nông thôn hiện nay, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, trang trại gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện và có phương án bảo đảm an toàn lưới điện, nhất là trong mùa mưa bão; có giải pháp bao tiêu nông sản cho nông dân; làm tốt việc tưới và tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh những đổi mới trong hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua, nhất là tại kỳ họp thứ sáu; các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế -

xã hội 6 tháng cuối năm 2023; mong cử tri và nhân dân các địa phương trong tỉnh đồng tình, ủng hộ, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết HĐND đã ban hành, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu HĐND tỉnh đã thông qua trong năm 2023, giải quyết kịp thời các vấn đề cử tri kiến nghị. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các huyện cũng đã giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng ý gửi kỳ họp HĐND tới và gửi các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan giải quyết.

THU HIỀN - PHƯƠNG CHI

HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chúc mừng các hội viên mới.

tài chính, quản trị doanh nghiệp; tổ chức các buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp, phát triển thị trường giúp các hội viên nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh; kết nối các hội viên hỗ trợ, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của nhau. Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao gắn kết các hội viên, làm phong phú đời sống tinh thần doanh nhân trẻ; phát động hội viên tích cực tham gia các hoạt động chia sẻ với đồng bào, nhân đạo từ thiện như tặng quà gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, trẻ mồ côi, các bệnh nhi, thành lập quỹ và trao học bổng "Đồng hành cùng em" góp phần khơi dậy niềm đam mê tài năng trẻ... với tổng kinh phí hàng tỷ đồng.

6 tháng cuối năm 2023, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giao lưu học hỏi, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ cho hội viên. Đa dạng hình thức kết nối, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại giúp doanh nghiệp hội viên ngày càng phát triển, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ trong và ngoài nước; tích cực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh ngày càng hùng mạnh.

Nhân dịp này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức ra mắt Hội Doanh nhân trẻ huyện Thái Thụy và kết nạp 11 hội viên mới vào Hội.

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 và Thông tư liên tịch số 03, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã thể hiện vai trò nòng cốt trong duy trì phối hợp thực hiện, hoạt động đạt hiệu quả về các mặt công tác, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân khi có sự cố cháy, nổ xảy ra trên địa bàn toàn quốc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao. Lực lượng công an, quân đội đã phối hợp chữa cháy 33 vụ, phối hợp tổ chức chữa cháy các vụ cháy bên ngoài cơ sở quốc phòng, tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự, phòng chống lụt, bão và khắc phục hậu quả của thiên tai...

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các cơ quan, đơn vị của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 78 của Chính phủ. Chủ động phối hợp để cụ thể hóa, triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung và triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch xử lý các tình huống cháy, nổ lớn, phức tạp trong các cơ sở quốc phòng và các phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn khác theo quy chế phối hợp của lực lượng trên địa bàn.

Nhân dịp này, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

SO ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỐ Y TẾ: 0969.851.212, 0227.3640.786. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476, 0227.3831.885

Tình hình dịch Covid-19 từ ngày 22 - 28/7. Việt Nam: Ghi nhận hơn 230 ca mắc Covid-19 từ ngày 22 - 28/7

Từ ngày 22 - 28/7, cả nước ghi nhận hơn 230 ca mắc Covid-19, trong đó ngày có số ca mắc cao nhất là 55 ca, thấp nhất là 20 ca.

Ngày 28/7, cả nước không có bệnh nhân nặng phải thở oxy; 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Đến nay, Việt Nam đã tiêm được hơn 266,5 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Thái Bình: Ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 từ ngày 21 - 28/7. Từ ngày 21 - 28/7, Thái Bình ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới. Hiện có 2 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế.



Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế.

Tính đến ngày 28/7, số mũi vắc-xin phòng Covid-19 đã tiêm trên địa bàn tỉnh vẫn là hơn 4,365 triệu mũi.

NHƯ HOÀNG

PHỐI HỢP TỔ CHỨC DIỄN TẬP...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 28/7, UBND tỉnh họp nghe Sở Công Thương và Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) báo cáo công tác phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất năm 2023 tại tỉnh Thái Bình. Các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh; Phạm Huy Nam Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công Thương đồng chủ trì cuộc họp.

Đại diện các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan đã nghe Trung tâm Ứng phó sự cố và an toàn hóa chất, Cục Hóa chất báo cáo dự thảo kế hoạch phối hợp tổ chức diễn tập. Theo kịch bản, phương án diễn tập theo các bước: Phát lệnh thực hiện biện pháp ứng cứu khẩn cấp và sơ tán tại nhà máy; khoanh vùng sự cố, dập tắt phát tán bằng nước từ trụ nước cứu hỏa cố định; khắc phục sự cố, bảo vệ an ninh trật tự; tìm kiếm cứu nạn và cấp cứu y tế; kiểm tra, kiểm soát khí độc, tiêu độc cho phương tiện, trang thiết bị và khử nhiễm cho người. Phương án diễn tập cũng phân công nhiệm vụ phối hợp giữa các lực lượng, dự kiến số lượng nhân lực, phương tiện phục vụ diễn tập bảo đảm ứng phó hiệu quả, an toàn.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận dự thảo phương án, phương pháp, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị tham gia diễn tập. Lãnh đạo Cục Hóa chất đề nghị công tác chuẩn bị cần xây dựng chi tiết các nhiệm vụ, phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Sớm hoàn thiện kế hoạch, kịch bản diễn tập giúp các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo cả về nhân lực, phương tiện để tổ chức diễn tập đúng theo kế hoạch.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh nhấn mạnh: Sự cố hóa chất là đặc biệt nguy hại nên việc phòng ngừa từ xa và có phương án ứng phó thiết

thực là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng bảo đảm an toàn môi trường, an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân. Tỉnh Thái Bình cảm ơn sự quan tâm của Bộ Công Thương, Cục Hóa chất tổ chức diễn tập tại Thái Bình, giúp nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân về công tác ứng phó với sự cố hóa chất. Để cuộc diễn tập đạt mục đích, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, thiết thực, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh đề nghị Cục Hóa chất phối hợp với Sở Công Thương và Nhà máy sản xuất Amon Nitrat tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, phương án và chuẩn bị thực địa phục vụ diễn tập. Sở Công Thương chủ trì tham

muu xây dựng các nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương; sau khi kế hoạch diễn tập được phê duyệt, tham mưu UBND tỉnh thành lập ban chỉ huy diễn tập; thống nhất tổ chức hợp luyện các lực lượng. Các đơn vị tham gia diễn tập chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tuân thủ sự điều động, phân công nhiệm vụ và tiến hành thực binh nghiêm túc, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra an toàn về tính mạng, tài sản, ổn định an ninh trật tự, an toàn giao thông. Các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc diễn tập, góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân về công tác ứng phó sự cố hóa chất.

KHÁC QUẢN

ĐOÀN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

một số văn bản về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Quá trình thực hiện huyện tập trung sáp nhập các đơn vị trường học, sắp xếp các

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đơn vị sự nghiệp công lập... Đến nay, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị huyện Quỳnh Phụ được tinh gọn, các vị

trí cơ bản được sắp xếp theo vị trí việc làm, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi với lãnh đạo các phòng, ban của huyện và các địa phương về công tác cán bộ; nhiều cách làm sáng tạo

về sắp xếp tổ chức bộ máy tại huyện được triển khai và thực hiện hiệu quả. Quá trình trao đổi, các thành viên trong đoàn ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ và các địa phương trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh

về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây sẽ là thông tin quan trọng để Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh soạn thảo đề đưa vào các giai đoạn thực hiện cho việc giảng dạy, từ đó nhân rộng ra các địa phương.

TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG...

(Tiếp theo trang 1)

của Bộ Nội vụ, chủ động, quyết liệt trong tổ chức triển khai, tạo chuyển biến rõ nét về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đội ngũ công chức, viên chức đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, nâng cao trình độ, phẩm chất và năng lực để từng

bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của ngành và

đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị trong cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ tập trung quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới

công tác thi đua, khen thưởng; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới công tác khen thưởng theo hướng thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng nêu gương. Quan tâm, chú trọng khen thưởng những gương điển hình

tiên tiến, nhất là các mô hình tốt, cách làm hay ở đơn vị để giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số của ngành nội vụ... phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng nhiệm vụ chuyên môn năm 2023.

Chung tay xây dựng tuyến biên giới biển không ma túy

Đó là mục tiêu cao nhất của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BDBP) tỉnh trong công tác phòng, chống buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn các địa phương khu vực biên giới biển.

Đại tá Tạ Văn Ngự, Trưởng phòng Phòng ngừa, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh cho biết: Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn khu vực biên giới biển hết sức khó khăn, vất vả. Lực lượng BDBP quân số mỏng, các đối tượng thường lợi dụng địa bàn rộng, trà trộn ma túy vào các khoang hàng hóa của tàu thuyền để vận chuyển, nhiều đối tượng cất giấu ma túy hết sức tinh vi khiến công tác điều tra, bắt giữ gặp nhiều khó khăn. BDBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy Công an tỉnh mở nhiều đợt truy quét, triệt phá các ổ nhóm, đường dây tổ chức mua bán ma túy, vận chuyển tại khu vực biên giới biển. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân các địa phương, chủ tàu thuyền trên địa bàn tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền chủ trì phối hợp với lực lượng đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm BDBP tỉnh bắt quả tang Nguyễn Viết Huy, sinh ngày 28/8/1966, thường trú tại thôn Xuân Bằng, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy có hành vi tàng trữ heroin và thu giữ 0,2835 gam heroin.

Qua đấu tranh, khai thác ban đầu, Huy khai nhận đó là ma túy (loại heroin) đang mang đi để bán lẻ cho các đối tượng nghiện hút trong và ngoài địa bàn thì bị lực lượng BDBP bắt giữ.

Ngày 5/6/2023, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền ra quyết định khởi tố vụ

án hình sự về hành vi tàng trữ trái phép 0,1826 gam heroin đối với Lê Trung Hiếu, sinh năm 1985, thường trú tại tổ 2, thị trấn Diêm Điền và giao cho Công an huyện Thái Thụy xử lý theo thẩm quyền. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Lê Trung Hiếu khai nhận đã mang số heroin trên đi bán lẻ để kiếm



Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đọc lệnh khám xét nhà đối tượng Lê Trung Hiếu.